



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานบริหารกลาง โทร. ๑๑๙๕๐

ที่ สม ๐๐๐๑/๑๘๕๖

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ประกาศเกียรติคุณผู้เขียนอนุญาตราชารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

กราบเรียน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรียน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางปรีดา คงแป้น) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผศ.สุชาติ เศรษฐมาลินี) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวปิติกัญจน์ สิทธิเดช) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายวสันต์ ภัยหลิกส์) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวสุภัทรา นาคะผิว) ที่ปรึกษาประจำ กสม. (นางรัตติกุล จันทร์สุริยา) ที่ปรึกษาประจำ กสม. (นางสาวมณีรัตน์ มิตรปราสาท) ที่ปรึกษาประจำ กสม. (นายโพธิ์จรณ์ พลเพชร) ที่ปรึกษาประจำ กสม. (นายพิทยา จินาวัฒน์) ที่ปรึกษาประจำ กสม. (นางสรวรรณธ์ สิทธิสมาน) ที่ปรึกษาประจำ กสม. (นายบุญเกิด สมนึก) เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองเลขาธิการ กสม. (นางสาวรศญา กอบศิริกาญจน์) รองเลขาธิการ กสม. (นายชรินทร์ เกตุปราษฎ์) รองเลขาธิการ กสม. (นางพรรษา บุญรัตน์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งสิทธิมนุษยชน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการประจำ กสม.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจ รวมถึงการจัดการความรู้ที่เป็นทักษะ เทคนิคการปฏิบัติงานอันเกิดจากการสังสม ประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลที่องค์กรควรต้องมีการจัดการความรู้ดังกล่าวด้วยการถอดบทเรียนเพื่อถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่จะเขียนอนุญาตราชารเป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ นับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสร้างคุณประโยชน์อย่างมากให้แก่สำนักงานตลอดระยะเวลาการรับราชการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ประกาศเกียรติคุณผู้เขียนอนุญาตราชารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงกราบเรียน/เรียนมาเพื่อโปรด

 เข้าร่วมกิจกรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ และแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป

(นายพิทักษ์พล บุญมาลิก)

เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กำหนดการ
กิจกรรม “ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕
ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงาน กสม. และผ่านระบบ Zoom Meeting

๑๔.๐๐ น.	ผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน ณ ห้องเสวนา
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.	รับชมวิดีโอของข้าราชการที่พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ โดย สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.	ประธาน กสม. กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการที่พ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๕
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.	ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ กล่าวถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทำงานเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และขอบคุณ
๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.	การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของขวัญแก่ข้าราชการที่พ้นจากราชการ เพราะครบเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๕

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม